



สรุปมติการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

www.senate.go.th

● สำนักงานประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ●

เรื่อง

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)

๑	รับทราบ เรื่อง สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๓ เรื่อง (ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ค. ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) พ.ศ. ๒๗ ก.พ. ๖๘ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๖ ของกองทุนการออมแห่งชาติ รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (๒๕๖๖) และรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ (๒๕๖๕)	รับทราบ
๒	รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๖ กระทู้	รับทราบ

กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๘ กระทู้)

๑	กระทู้ถาม เรื่อง อุปสรรคของการผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ๔๐๐ บาท ทั่วประเทศ และแนวทางในการผลักดันนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงในอนาคต (นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)	ร.มว. ร.ง. (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๒	กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและแนวทางลดค่าครองชีพของประชาชน (นายชูชีพ เอื้อการณ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)	ร.มว. ร.ง. (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๓	กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดและการดำเนินงานของขบวนการแพทย์ชนบท (นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	ร.มว. สธ. (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๔	กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ในสถานพยาบาลของรัฐที่มากเกินไป (นายวีระพันธ์ สุวรรณามัย เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	ร.มว. สธ. (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๕	กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการระงับการนำเข้าสินค้ากลุ่มน้ำเชื่อมและน้ำตาลพรีมีกซ์จากประเทศไทย (นายพลวัต ต้นศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี) ผู้ได้รับมอบหมาย : ร.มว. อ.ก. (นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์)	ผู้ได้รับมอบหมายติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน
๖	กระทู้ถาม เรื่อง การเข้าร่วมของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ BRICS (นางสาวนันท์นา นันทวิโรภาส เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)	ร.มว. กต. (นายมาริช เสี่ยมพงษ์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๗	กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า (นายสุพนต์ กล้าการชาย เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี) ผู้ได้รับมอบหมาย : ร.มว. ทส. (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)	ผู้ได้รับมอบหมายติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๘	กระทู้ถาม เรื่อง การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง (นางอังคณา นีละไพจิตร เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี) ผู้ได้รับมอบหมาย : รองนายกรัฐมนตรีและ ร.มว. กท. (นายภูมิธรรม เวชยชัย)	ผู้ได้รับมอบหมายติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

กระทู้ถามด้วยวาจา (๓ กระทู้)

๑	กระทู้ถาม เรื่อง โอกาสจาก BRICS : ไทยต้องทำอะไรเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์สูงสุด (พลตำรวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถาม ตามนายกรัฐมนตรี)	ร.มว. กต. (นายมาริช เสี่ยมพงษ์) ผู้ได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ถาม
๒	กระทู้ถาม เรื่อง เงินสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดการเผา ปี ๖๖/๖๗ (นายเสริม อนุบล เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม : ร.มว. อ.ก. (นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์)	ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามเป็นอันตกไป
๓	กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารกองทุนประกันสังคม (นายสรเศรษฐ์ ปรีชญากน เป็นผู้ตั้งถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม : ร.มว. ร.ง. (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)	ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

เรื่องด่วน (๑ เรื่อง)

-	ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘)	ลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนน ๑๖๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ๓ เสียง งดออกเสียง ๘ เสียง ไม่ลงคะแนน ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
---	--	---

เรื่องอื่น ๆ (๒ เรื่อง)

๑	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน	มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
๒	ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง	เห็นชอบให้ตั้ง นางสาวกัญญาพัชญ์ คັນสนียชีวิน เป็นกรรมาธิการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

สืบค้นข้อมูลการประชุมวุฒิสภา ได้ที่

